

ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก

นำเสนอเมื่อ : 11 ต.ค. 2552

นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานประเพณีถือน้ำศีลกินผักประจำปี 2552 ที่จ.ภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมอาม จ.ภูเก็ต และทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานประเพณีถือน้ำศีลกินผักในวันที่ 18-26 ตุลาคม บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของภูเก็ต เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานกว่า 100 ปี โดยในปีนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ เน้นอนุรักษ์ความเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมในเรื่องของอาหาร การแต่งกาย การประดับธงทิว โคมไฟ ที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม และมีความเป็นสิริมงคล เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ก่อนจะถึงหน้าไฮซีซั่น โดยคาดว่าจะในปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ เดินทางเข้ามาในภูเก็ตจำนวนมาก

ในปีนีทางจังหวัดจะเข้มงวดในเรื่องของการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง โดยออกประกาศจังหวัดป้องกันในเรื่องของการค้าหรือการใช้ดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและลดการรบกวนการเดินทางของนักท่องเที่ยว รวมถึงตรวจตราราคาสินค้าไม่ให้จำหน่ายราคาเกินควร และเน้นคุณภาพ มีความสะอาดปลอดภัย ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ มาทรงที่ต้องใช้ ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจตราและให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์มีคมที่นำมาทิ่มแทงร่างกายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้



ด้านนายเศรษฐพันธ์ พุทธานี ผอ.ททท.ภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลกินผักนี้จะมีสายการบินตรงมายังภูเก็ต 27 สายการบิน จากกวางเจา เซี่ยงไฮ้ คุณหมิง สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และจากสิงคโปร์ มาเลเซียจะบินตรงมาภูเก็ตด้วย ขณะนี้จากการรวบรวมข้อมูลห้องพักของภูเก็ตจำนวน 38,000 ห้อง จองเข้ามาแล้วกว่า 60% โดยในส่วนของพื้นที่ อ.เมือง มีทั้งหมด 4,200 ห้อง ขณะนี้ 3 วันสุดท้ายของช่วงประเพณีถือน้ำศีลกินผักถูกจองเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่หาดกะรน 80% คาดว่าช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวกว่า 200 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายธีรวิฑู ศรีตุลาภิรักษ์ ประธานศาลเจ้าจู้ยี่ดู่ยี้ กล่าวว่า ในปีนี้ทางศาลเจ้าได้เชิญ

พล.อ.พีจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี มาเป็นประธาน ในพิธียกเสาโกเต้งในวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 17.09 น. ที่ศาลเจ้าจุยตุยเตา โบเกง และทางศาลเจ้าได้จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ร่วมกับทางเทศบาลนครภูเก็ต โดยจะมีการขยายเวลาเปิดและปิด และจะมีการเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ตลอดช่วงงานประเพณี เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเดินชมและเลือกซื้ออาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก :: ข่าวสด